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สารจากประธาน
    สภาคณาจารย์ 
โดย ศ.คลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช

ข่าวสภาคณาจารย์

     ในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ ขออำานาจ
คุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  
โปรดดลบันดาลให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา  
ของมหาวิทยาลัยมหิดล จงประสบแต่ความสุข  
ความสำาเร็จ สมบูรณ์ พูลลาภ ในส่ิงอันพึงปรารถนา  
ตลอดไป 
 สวัสดีปีใหม่ 2558 ครับ ปีใหม่น้ีมาพร้อมกับ
ส่ิงใหม่  ๆสำาหรับชาวมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลคนใหม่ ศ.คลินิก นพ.อุดม 
คชินทร ซ่ึงสภาคณาจารย์ได้เชิญท่านแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น และรับทราบนโยบายการบริหารงาน  
ในการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ คร้ังท่ี 1/2558  
เม่ือวันท่ี 7 มกราคม 2558  ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ 
นพ.นที รักษ์พลเมือง สำานักงานอธิการบดี ศาลายา 
โดยสามารถติดตามได้ในข่าวครับ
 และขอแสดงความยินดีกับประธานท่ีประชุม
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
(ปอมท.) คนใหม่ คือ ศ.อดิศักด์ิ พงษ์พูลผลศักด์ิ ประธาน
สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ซ่ึงได้รับการเลือกต้ังให้ดำารง
ตำาแหน่งประธาน ปอมท. ชุดท่ี 37 เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 
2557 ในการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ คร้ังท่ี12/2557 
ณ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีวาระการดำารงตำาแหน่ง 
1 ปี ต้ังแต่ 23 ธันวาคม 2557 - 22 ธันวาคม 2558 
โดยมีพิธีส่งมอบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 ผมในฐานะประธาน ปอมท. ชุดที่ 36 ขอ
ขอบคุณสมาชิก ปอมท. ทุกท่านที่ให้การสนับสนุน  
และชว่ยเหลอืในกจิการของ ปอมท. ในชว่งปทีีผ่า่นมา 
ให้สำาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
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 จากท่ีผมได้ดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะท่ี 
เก่าแก่ท่ีสุด และเป็นแพทย์ท่ีได้ถวายการดูแล  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาตอนน้ี ได้รับเลือก 
ให้มาดำารงตำาแหน่งอธิการบดีก็จะพยายามทำาหน้าท่ี
ให้ดีที่สุด เพราะว่ามหาวิทยาลัยของเราเป็นพระนาม
ของสมเด็จพระบรมราชชนก ท่ีเรายึดม่ันทำาความ
เคารพนับถือในพระองค์ท่าน ก็พยายามท่ีจะมาทำาให้
มหาวิทยาลัยมหิดล พระนามของพระองค์ท่านขจร
กระจายไประดับนานาชาติให้ได้ 

 ขอเรียนว่า ในหลาย ๆ  งานท่ีผมดูอยู่ ในการ
ท่ีจะมาทำางานท่ีมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะไม่ 
มีทางเจริญก้าวหน้าได้เลย ถ้าคณะและส่วนงานต่าง ๆ  
ไม่ทำาให้ดี เพราะงานทุกอย่างอยู่ท่ีคณะหมดเลย  
ไม่ได้อยู่ท่ีมหาวิทยาลัย เพราะฉะน้ันถ้าคณะเจริญ 
มหาวิทยาลัยก็จะเจริญไปด้วย เพียงแต่ว่ามหาวิทยาลัย
ก็จะต้องเป็นผู้นำาท่ีดี เป็นผู้ท่ีชักจูงท่ีดีให้กับคณะ  
ผมคิดว่าเป็นเร่ืองสำาคัญ มหาวิทยาลัยมีหน้าท่ี 
ท่ีจะต้องสนับสนุนการทำางานของคณะและส่วนงาน
ต่าง  ๆ ให้เป็นไปได้โดยง่ายท่ีสุด เราต้องไปด้วยกัน  
ผมจะทุ่มเทอย่างไร หากส่วนงานไม่ช่วยกันพัฒนา ก็
ไม่มีทางเป็นไปได้ จึงขอเรียนตามตรง ผมเองคิดว่า 
ในอนาคตข้างหน้ามหาวิทยาลัยมหิดลมีศักยภาพ 
สูงมากและท่ีสำาคัญคือมีต้นทุนทางสังคมสูงมาก น่ีคือ
เร่ืองจริง อาจารย์ก็เก่งมาก เพียงแต่ว่าเราเองยังไม่ได้
ใช้ศักยภาพให้เต็มท่ี ท่ีจะนำาพามหาวิทยาลัยเราไปสู่
ระดับ world class อย่างท่ีเราต้องการ อันน้ีคือส่ิงท่ี
อยากจะเรียน...
 ผมขอเล่าส้ัน ๆ  ให้ท่านสมาชิกสภาคณาจารย์ 
ได้เห็นภาพข้างหน้าว่า ส่ิงท่ีผมนำาเสนอต่อกรรมการ
สรรหาอธิการบดี ผมพูดอยู่ 2-3 ประเด็น ซ่ึงเป็น
ประเด็นสำาคัญและเก่ียวข้องกับอาจารย์โดยตรง อย่าง
ท่ีเรียนให้ทราบว่ามหิดลเรามีต้นทุนทางสังคมสูงมาก

ในเล่ม

อธิการบดี 
 พบ

สภาคณาจารย์

โดย ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร 
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
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 ประเด็นแรก คือ การเรียนการสอน
 เรามีอาจารย์ท่ีเก่ง เราสอนได้ดี แต่เป้าท่ีเรา
ต้ังไว้ เราไปไม่ถึง คือเรากล่าวไว้ว่าเราจะเป็นปัญญา
ของแผ่นดิน ต้องยอมรับว่า เรายังไม่ได้ทำาให้ลูกศิษย์
เรามีปัญญา ท่ีจะออกไปเพ่ือไปนำาพาแผ่นดินได้  
เพราะอะไร เพราะอาจารย์ให้ความสำาคัญกับเร่ือง 
ของ content มีการเตรียม presentation อย่างดี มี
คลิปประกอบต่าง ๆ ในการบรรยาย 1 ช่ัวโมง นักศึกษา
สนใจฟังเน้ือหาแค่ 10 % เท่าน้ัน ในปัจจุบัน หากเรา
ต้องการข้อมูลอะไร เราเปิด Google ก็จะเจอ ไม่เหมือน
สมัยก่อนท่ีต้องไปค้นหนังสือเล่มโต  ๆ ในห้องสมุด  
ไปเปิด index เปิดสารบัญช่วยหา ยุคสมัยน้ีทุกอย่าง
อยู่ในมือเขาหมดแล้ว แต่ส่ิงท่ีเราจะต้องห่วงคือ 
กระบวนการเรียนการสอนท่ีทำาให้เขาเกิดการคิด
วิเคราะห์ได้ เพราะการบรรยายเน้ือหา สอนให้เกิด
ความเข้าใจ เกิดการประยุกต์ แต่ไม่ได้สอนให้เกิดการ
คิดวิเคราะห์ เกิดการประเมินผล เกิดการสร้างสรรค์ 
ความรู้ใหม่ นี่คือสิ่งที่ทำาให้เกิดปัญญา ตอนน้ีท่ัวโลก 
ได้มีการปรับกันแล้ว ต้ังเป็น outcome base  
ดูว่าบัณฑิตของเราท่ีเราต้องการให้ออกไปในอนาคต 
ข้างหน้าเป็นอย่างไร ทีช่ดัเจนและแนน่อนคอื ต้องการ
ให้บัณฑิตมีปัญญาเพ่ือไปแก้ไขปัญหาในสังคม น่ีคือ 
ส่ิงท่ีสำาคัญ ข้อน้ีเป็นไปตามพระราชปณิธานของ 
สมเด็จพระบรมราชชนกคือ มาเรียนวิชาเกิดความรู้ 
นำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษยชาติ 
เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองยากแต่เราต้องทำา ตอนน้ียังไม่เห็นผล 
จะเห็นผลก็อีก 5–10 ปีข้างหน้า แต่หากไม่ทำา
มหาวิทยาลัยมหดิลกจ็ะตกลงเรือ่ย ๆ และมหาวิทยาลัย
อ่ืนจะแซงหน้าเราไป เราอย่าไปดูถูกมหาวิทยาลัยอ่ืน
ว่าเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ เขาไปเร็วกว่าเรา เราบอกว่า
เราพัฒนา แต่เราพัฒนาด้วย speed ท่ีช้ามาก เร่ือง
ความเร็วเป็นเร่ืองท่ีสำาคัญ มีการต้ังคำาถามว่าผมจะ
ทำาให้สำาเร็จได้อย่างไร ต้องเปล่ียนกรอบความคิด 
ของอาจารย์ อาจารย์ต้องปรับทัศนคติเร่ืองของ
กระบวนการการเรียนการสอน ผมยอมรับว่าเป็นเร่ือง
ยาก แต่ผมจะพยายามเพราะผมไม่อยากเห็น
มหาวิทยาลัยมหิดลเดินตามหลังมหาวิทยาลัยอ่ืน  
เราคงยอมรับไม่ได้ถ้าเราต้องตามหลังมหาวิทยาลัยอ่ืน  
และเช่ือว่าเราทุกคนก็คงรับไม่ได้ ดังน้ันเราจึงต้อง 
ปรับ การปรับไม่ได้ใช้เวลา 1-2 ปี และถึงแม้ใช้เวลา 4 
ปีตลอดวาระการดำารงตำาแหน่งอธิการบดีก็ยังไม่ 
สำาเร็จ แต่ผมต้องการวางพ้ืนฐานไว้ให้ เร่ืองน้ีต้อง 
ใช้เวลา ไม่เช่นน้ันท่ีเราต้ังเป้าจะไปถึงระดับ world 
class คงเป็นไปไม่ได้ จะเป็นข้ันตอนสำาคัญของ
มหาวิทยาลัยมหิดล เราจะต้องปรับการเรียนการสอน
ใหม่ ให้มีการบรรยายน้อยลง และนำาเทคโนโลยี 
การศึกษามาใช้มากข้ึน ให้สอดคล้องกับยุคสมัยคือ 

อาจารย์เตรียม presentation เหมือนเดิม แต่ไม่มีการ
บรรยายในห้องเรียน อาจารย์ส่งให้นักศึกษาล่วงหน้า 
อย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ เพ่ือให้เขาได้ไปศึกษาเองท่ีบ้าน 
และคาบท่ีมาพบกันเป็นช่วงเวลาท่ีนักศึกษาจะมาพูด
คุยโต้ตอบ แลกเปล่ียนกันว่าเขาเข้าใจหรือไม่ โดย
อาจารย์มีหน้าท่ีถ่ายทอดประสบการณ์ ช่วยนักศึกษา
ในการคิดวิเคราะห์ ช่วยปลูกฝังเร่ืองของวัฒนธรรม
นวัตกรรม เรายังไม่เคยปลูกฝังส่ิงเหล่าน้ี ซ่ึงเป็น 
ส่ิงท่ีปลูกฝังได้ การศึกษาท่ีประเทศเกาหลีเน้นเร่ืองน้ี
มาก ทำาให้เขาพัฒนาไปได้เร็วกว่าเรา เขามีปริญญา
เอกจำานวนมากแต่เป็นปริญญาเอกซ่ึงมีวัฒนธรรม
นวัตกรรม น่ันเป็นส่ิงท่ีเราต้องปรับ อย่าเพ่ิงคิดว่า 
เป็นเร่ืองยากหรือเป็นไปไม่ได้ เพราะหากไม่เร่ิมต้นไม่มี
ทางสำาเร็จ พระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน ส.ค.ส. ปีน้ี
เร่ืองพระมหาชนก เป็นการสะท้อนชีวิตพระองค์ท่าน  
ไม่มีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในโลกน้ีท่ีจะทรงงาน
หนักขนาดน้ี พระองค์เสด็จไปท่ัวทุกหัวระแหงของ
แผ่นดิน เสด็จไปเพ่ือทำาให้ชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนดีข้ึน และท่ีพระองค์ทรงงานหนักมาตลอด
เวลา 60 กว่าปี เพราะพระองค์ทรงมีความเพียร  
ใน ส.ค.ส. พระราชทานพระองค์ทรงเน้น 3 ประเด็น 
คือ
 1. ความเพียรท่ีบริสุทธ์ิ ไม่ว่าจะเก่งแค่ไหน  
แต่มีอุปสรรคมากมายท้ังจากภายในและภายนอก หาก
ไม่มีความเพียรจะไม่สามารถทำาอะไรสำาเร็จไม่ว่าจะเก่ง
แค่ไหน
 2. ปัญญาท่ีเฉียบแหลม ข้อน้ีตรงกับมหิดล  
ดังปณิธานว่าเราจะเป็นปัญญาของแผ่นดิน เราไม่มี
ทางเป็นปัญญาของแผ่นดินได้ถ้าเราไม่มีปัญญาท่ี 
เฉียบแหลม ปัญญาสร้างได้ข้ึนอยู่กับอาจารย์ท้ังหลาย 
เพราะฉะน้ัน เราจะไม่ได้มีเพียงแค่ความรู้ หรือเพียง
ทฤษฎี บัณฑิตของเราต้องก้าวไปถึงข้ันมีศักยภาพท่ี 
จะเกิดปัญญาได้ เขาจึงจะไปแก้ปัญหาของสังคมได้  
จึงจะมีประโยชน์ ถ้ามีปัญญาแต่ไม่ทำาประโยชน์แก่
สังคมก็ไม่เกิดประโยชน์
 3. กำาลังกายกำาลังใจท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ คือ 
สุขภาพต้องดีด้วย
 พระองค์ท่านทรงเน้น 3 ข้อน้ี จึงจะทำางาน
อะไรก็ประสบความสำาเร็จและมีความย่ังยืน 
 จะเห็นว่าผมเน้นแต่เร่ืองกระบวนการเรียน
การสอน เพราะผมมองว่าในภาพอ่ืนเราทำาได้ดีอยู่แล้ว 
เพียงแค่หากเราจะเป็น world class university เรา
จะต้องเพ่ิมข้ึนในทุกด้าน ในกลุ่มอาเซียนตอนน้ีเรา 
อยู่อันดับท่ี 4 แต่ท่ีเราต้องการคืออย่างน้อย ให้เรา
เทียบเคียงกับ National University of Singapore 
(NUS)ได้ ผมไม่ได้บอกว่าเราต้องทำาสำาเร็จในเวลา 4 ปี  
แต่หากเราไม่มีเป้าหมาย เราจะไม่มีทางไปถึงจุดน้ัน 
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ได้แน่นอน ผมมองว่าเร่ือง health care เราเด่น  
และไม่ได้น้อยหน้าใครในเร่ืองการบริการด้านสุขภาพ
เพราะมีพ้ืนฐานจากทางด้านสุขภาพมาก่อน 

 ประเด็นท่ีสอง คือ งานวิจัย
 ปริมาณงานวิจัยไม่ได้มีความสำาคัญ แต่  
Impact สำาคัญกว่า ไม่ว่าจะเป็น Quacquarelli  
Symonds (QS) หรือ Times Higher Education 
(Times) จากข้อมูลท่ีผมได้ทราบ ปริมาณงานวิจัยของ
เรามากพอสมควรแต่ Impact ในแต่ละเอกสาร คือ
คุณภาพท่ีนำาไปอ้างอิงและนำาไปใช้ประโยชน์ได้เรายัง
น้อย จึงมองย้อนกลับมาว่าต้นฉบับเราไม่มีคุณภาพ 
คุณภาพในท่ีน้ีคือคุณภาพระดับนานาชาติ ไม่ใช่ระดับ
ประเทศ หรือกลุ่มอาเซียนหรืออย่างงานวิจัยเราทำา
วิจัยมากแต่ความจริงแล้วเรา Impact น้อยเช่นกัน
 งานวิจัยท่ีสำาคัญคือต้องนำาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์กับสังคมให้ได้ เราทำางานวิจัยมากแต่เป็น
เพียงแค่การสร้างองค์ความรู้ และเราคิดว่าจะมีผู้นำา
องค์ความรู้ไปต่อยอด โดยเฉพาะภาคเอกชนหรือใน
ภาคอุตสาหกรรม แต่ความจริงคือเขาหยิบของเราไป
ใช้น้อยมาก เพราะเราทำาออกมาไม่ตรงใจเขา น่ันคือ
ท่ีมาว่าเราต้องปรับใหม่ งานวิจัยเราต้องมุ่งเป้าให้ชัด
ว่าจะต้องเป็นประโยชน์โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม 
หรือรวม ๆ  คือการผลิตสินค้าออกขาย (commercial-
ization) ผมคิดว่าเราทำา technology transfer น้อย
มาก คือเราทำางานวิจัยท่ีจะสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
ท่ีจะเป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและส่งผ่านไปยัง 
commercialization ให้กับภาคเอกชนนำาไปใช้ใน 
ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ และไปเกิดประโยชน์แก่ชุมชน  
และสังคม ส่วนน้ีเรามีน้อย ดังน้ันเป้าหมายทางการ
วิจัยคือ เราจะต้องเพ่ิม technology transfer และ  
commercialization ต้องสามารถนำาไปต่อยอดใน 
ภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ได้ ตรงน้ีจะเป็นผล
ประโยชน์ของมหาวิทยาลัย เพราะเงินจะเข้ามาทางน้ี 
ค่าการอนุญาตให้ใช้สิทธ์ิต่าง  ๆมหาศาล วิธีการคือ 
เราเองจะต้องมี เครือข่าย มีพันธมิตรทางธุรกิจกับภาค
อุตสาหกรรม ดูว่าความต้องการของเขาคืออะไร ไป
ช่วยต่อยอด ไปช่วยทำางานวิจัย ไม่ใช่คิดเองแล้วไม่มี 
ผู้ทำาต่อ เปล่ียนไม่ได้ แปรไม่ได้ ติดอยู่แค่น้ี translation 
research เป็นเพียงก่ึงกลางของ commercialization
จึงต้องวางเป้าหมายท่ีจะติดต่อกับภาคอุตสาหกรรม 
ให้มากข้ึน เพ่ือทราบถึงความต้องการของเขา  
เขาต้องการพัฒนาเหมือนกัน และนำาความต้องการน้ัน
มาทำางานวิจัยให้ตรงใจเขา และเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
เป็นประโยชน์ในแง่ของภาคอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ 
ท่ีสำาคัญทุนวิจัยของ สกว. สวทช. น้อยมากเม่ือเทียบ
กับภาคเอกชน แต่เราไม่เคยไปดึงเงินตรงส่วนน้ันมาได้ 
ดังน้ัน เราต้องเปิดมิติใหม่ ต้องมีพันธมิตรทางธุรกิจ

มากข้ึน ทำาในส่ิงท่ีเขาอยากให้เราทำา เพ่ือต่อยอดของ
เขา ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม และเขาให้ทุน ให้ค่า
ตอบแทนด้วย เราได้เงินกลับมาใช้ เป็นแหล่งรายได้
สำาคัญ หากไปดูมหาวิทยาลัยในต่างประเทศท่ีมีช่ือเสียง
เขาจะติดต่อกับภาคเอกชนท้ังส้ินและคงหมดยุคสมัย 
ท่ีว่า รัฐบาลกับเอกชนทำางานร่วมกันไม่ได้ ท้ังท่ีรัฐบาล
ประกาศนโยบายเอกชน (Public – Private Partner-
ship : PPP) มานานมากแล้วแต่ข้อกฎหมาย ระเบียบ
ต่าง ๆ ยังไม่ออกมา ทำาให้ไม่เกิดความคล่องตัว จึงเป็น
หน้าท่ีท่ีผมต้องไปเจรจาเพ่ือเปิดช่องทางดังกล่าว  
ส่งเสริม Public-Private Partnership เพ่ือให้เกิดความ
คล่องตัว และการท่ีเรามีพันธมิตรทางธุรกิจจะช่วย 
ส่งเสริมเร่ืองการเรียนการสอน เพราะเราต้องส่งเสริม
นักศึกษา-บัณฑิตของเราได้ไปเรียนกับของจริง ได้มี
การปฏิบัติจริง ซ่ึงจะต้องช่วยกันคิดว่าจะทำาอย่างไร 
ให้เป็นผลข้ึนมาจริง ๆ 

 ประเด็นท่ีสาม คือ เงินรายได้
 มหาวิทยาลัยมหิดลได้งบประมาณจากรัฐบาล
ประมาณ 10,000 ล้านบาทต่อปี และมีงบประมาณ
จากเงินรายได้อีกประมาณ 29,000 ล้านบาท ซ่ึง 
ถือว่าน้อยมากหากเทียบกับขนาดของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยต้องหารายได้เพ่ิมข้ึน จากท่ีได้พูดคุย 
กับ ศ.คลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช ประธานสภาคณาจารย์
ก่อนหน้าน้ี ท่านเสนอว่าจะไปหารือกับสมาคมศิษย์เก่า 
เน่ืองจากเรายังไม่เคยใช้ศักยภาพของศิษย์เก่า ท้ังท่ี
ศิษย์เก่าเราท่ีจบออกไปประสบความสำาเร็จมีจำานวน
มาก เราต้องขอความร่วมมือจากสมาคมศิษย์เก่าอย่าง
จริงจัง และตอนน้ีเรามีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ท่ีจะดำาเนินการเร่ืองน้ี  
ให้สามารถประสานกันได้ ซ่ึงน่ีถือเป็นอีกหน่ึงแหล่ง 
รายได้ของเรา เพราะทุกกระบวนการในการพัฒนา 
จะต้องใช้เงินท้ังส้ิน การทำาหน้าท่ีอธิการบดีไม่ใช่ 
เร่ืองง่ายเพราะต้องบริหารจัดการรายจ่ายให้พอกับ 
เงินท่ีมีอยู่ ซ่ึงบางกิจกรรมค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงเกิน
จากงบประมาณท่ีถืออยู่พอสมควร เม่ือเงินกองกลาง
เราเหลือน้อยมาก จึงเป็นหน้าท่ีหลักท่ีต้องไปหามาเพ่ิม 
อธิการบดีจึงต้องเน้นเร่ืองการหาแหล่งรายได้มากข้ึน
เพ่ือจะเข้ามาช่วยพัฒนามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
ในต่างประเทศท่ีเคยได้ไปศึกษาดูงาน อธิการบดีจะ 
อยู่ข้างนอกเพ่ือจะสร้าง connection เพ่ือหาแหล่ง 
รายได้เข้ามาช่วยเหลือมหาวิทยาลัยในด้านต่าง  ๆท้ัง
การทำาวิจัย การบริการ การเรียนการสอน มากกว่า
น่ังอยู่ในมหาวิทยาลัย และจะมีรองอธิการบดี 
ท่ีทำาหน้าท่ีเหนือข้ึนไปอีกระดับหน่ึงคือ ทำาหน้าท่ี 
เหมือนอธิการบดีทุกประการคล้ายเป็นอธิการบดี
ภายใน ถึงมหาวิทยาลัยมหิดลจะใหญ่แค่ไหนเราก็ 
โตไม่ได้หากขาดการสร้างปฏิสัมพันธ์กับภายนอก 
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 ก็คงจะส้ัน  ๆ ในเวลาคร่ึงช่ัวโมง และใน  
Section เช้าได้พูดมาแล้วว่าในอดีตเป็นอย่างไร 
สำาหรับในสถานการณ์ปัจจุบันอุดมศึกษาของเราน้ัน 
ท่านลองมองย้อนกลับไปต้ังแต่มีการปฏิรูปการศึกษา 
เกิดข้ึนมา มองย้อนไปในอดีตตอนท่ีเป็นทบวง
มหาวิทยาลัย และหลอมรวมเป็นกระทรวงศึกษาธิการ 
ปัญหาของอุดมศึกษามันมากข้ึนกว่าเดิม ผมอยู่ 
ในระบบน้ีมาตลอด ถ้าใครเคยอยู่ในระบบทบวง
มหาวิทยาลัยกับปัจจุบันจะเห็นภาพได้ชัด แต่เดิม 
ตอนท่ีร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติน้ัน  
เรามีมหาวิทยาลัยอยู่ท่ีทบวงมหาวิทยาลัยได้ดูแล 
อยู่ย่ีสิบกว่ามหาวิทยาลัย พอร่างกฎหมายเสร็จ  
พอรวมกระทรวงเสร็จ เรามหาวิทยาลัยร้อยกว่าแห่ง 
ก่อนหน้าน้ันรวมเอกชนด้วยก็ไม่ถึง 50 แห่ง ผลพวง
จาก พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ 
มาตรา 36 ท่ีท่านวิทยากรได้พูดไปแล้วก็คือ ระบบ
กระจายอำานาจและสร้างความเข้มเข็งให้แก่สถาบัน
อุดมศึกษา ตอนน้ันมันเป็นไปได้สำาหรับมหาวิทยาลัย
กลุ่มเก่า เพราะว่าได้มีการวางแผน มีการกระจาย 
อำานาจ โดยเตรียมการมอบอำานาจต้ังแต่ปี พ.ศ. 2530 
กว่า พอเกิดมหาวิทยาลัยข้ึนจำานวนมากก็เลยมีความ 
หลากหลายเกิดข้ึน มหาวิทยาลัยมีจำานวนมากข้ึน มี
การกระจายอำานาจ พอกระจายอำานาจแล้วเรามี
มหาวิทยาลัยต่างกลุ่ม ความพร้อม ความหลากหลาย 

วัฒนธรรมขององค์กรของมหาวิทยาลัยแตกต่าง 
กันมาก จนมาถึงปัจจุบัน งบประมาณของกระทรวง
ศึกษาธิการท้ังหมดห้าแสนกว่าล้าน เป็นของอุดมศึกษา
หน่ึงแสนกว่าล้าน สำานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ดูแลหกพันกว่าล้าน ท่ีเหลืออยู่ท่ี
มหาวิทยาลัยท้ังหมด สกอ. ขับเคล่ือนมหาวิทยาลัย
โดยไม่ได้ใช้งบประมาณอะไรมากมาย หกพันกว่าล้าน
น้ีส่วนหน่ึงอยู่ท่ี สกอ. และอีกส่วนหน่ึงไม่ได้อยู่ท่ี  
สกอ. เพราะฉะน้ันส่ิงท่ีจะขับเคล่ือนมหาวิทยาลัย
ทรัพยากรได้ลงไปสู่ท่ีมหาวิทยาลัยหมดแล้ว อยู่ท่ี
มหาวิทยาลัย 80 กว่าแห่ง พร้อมการกระจาย 
อำานาจลงไปให้
 พันธกิจของมหาวิทยาลัยก็ทราบกันอยู่ เม่ือ
พิจารณาจำานวนนักศึกษาปี 2556 สองล้านกว่าคน 
หักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชนประมาณสาม
แสนคน อยู่มหาวิทยาลัยของรัฐล้านกว่าคน ถ้าเรา
ย้อนกลับไปดูสิบปีข้างหลัง มันโตเร็วมาก จำานวน
นักศึกษามันพุ่งข้ึนมาเน่ืองจาก supply side พ.ร.บ. 
การศึกษาแห่งชาติเป็น พ.ร.บ. ท่ีดี คือ กระจายโอกาส
ให้คนเข้าสู่อุดมศึกษามากข้ึน ในขณะเดียวกันรัฐบาล
ให้งบประมาณผ่านลงมาท่ี supply side คือ กองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) คนได้เข้าสู่อุดมศึกษา
ได้มากข้ึน หลักสูตรเปิดกันเป็นพันหลักสูตร เปิดกัน
ได้ทุกวัน demand อีกอันคือ demand ท่ีเกิดข้ึนจาก 

 ผมจึงมีแค่ 3 ประเด็นใหญ่  ๆ ท่ีจะฝาก 
สภาคณาจารย์ให้ช่วยโดยเฉพาะเร่ืองการเรียนการ
สอนท่ีเก่ียวข้องกับอาจารย์เป็นหลัก อยากให้ท่าน
ประธานสภาคณาจารย์และสมาชิกฯ ท่ีเป็นตัวแทน 
จากคณะต่าง  ๆมาหารือลงในรายละเอียด มาวาง
ยุทธศาสตร์กัน เป็นเร่ืองท่ีจะต้องทำาเพ่ือไม่ให้
มหาวิทยาลัยมหิดลล้าหลังคนอ่ืน เพราะเร่ืองน้ี 
เห็นผลช้า ถ้าเราปล่อยไปเร่ือย  ๆ อีก 5-10 ปี 
มหาวิทยาลัยก็จะด่ิงลงเร่ือย  ๆ เราต้องมาช่วยกัน  
เราต้องนำาความจริงมาพูดกัน 

 ขอเรียนเบ้ืองต้นไว้เพียงเท่าน้ี โดยสรุปคือ  
ผมเน้นเร่ืองการเรียนการสอน และเร่ืองงานวิจัย  
โดยเป้าหมายคือ เราจะเป็น world class university

 ผมและทีมผู้บริหาร มุ่งม่ันต้ังใจอย่างเต็มท่ี 
แต่จะไม่มีทางสำาเร็จได้หากขาดความร่วมมือจาก
อาจารย์และส่วนงานท้ังหลายเดินไปในแนวทาง
เดียวกัน เราจึงจะมีพลัง และเราจะทำาเพ่ือ
มหาวิทยาลัยมหิดลจะก้าวไปสู่ความเป็นเลิศระดับ
นานาชาติจริง ๆ

 ก่อนอื่นต้องขออภัยแทนท่าน รองศาสตราจารย์กำาจร ตติยกวี เลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งท่านรับปากที่จะเป็นวิทยากรใน Section น้ี เน่ืองจากท่านติดภารกิจด่วน
ต้องไปประชุมกับท่านรัฐมนตรี ท่ี สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในช่วง
เช้าน้ี จึงมอบหมายให้ผมมาทำาหน้าที่แทน

ทิศทางอุดมศึกษาไทยในปัจจุบัน
โดย คุณขจร จิตสุขุมมงคล (รักษาการ) ท่ีปรึกษาด้านระบบบริหาร
     สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(ถอดเทปจากการประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำาปี 2557 โดย สภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
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ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิตจากหน่วยงานต่าง ๆ  มีเง่ือนไข
ไว้ว่าการ promote คนเข้าสู่ตำาแหน่งต่าง  ๆถ้าเป็น
ครูจะเป็นผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นมหาบัณฑิต 
จะเป็นตำารวจถ้าเป็นปริญญาโทก็จะเป็นผู้กำากับ 
ได้เร็วข้ึน เป็นสารวัตรเร็วข้ึน เป็นช้ันประทวนจบ
ปริญญาตรีมีโอกาสเป็นสัญญาบัตร มันเกิด demand 
พวกน้ีมากข้ึน demand ท่ีมันเกิดข้ึนอีกประการหน่ึง
คือ ในกระทรวงศึกษาเองน่ันแหละ คือประกาศนียบัตร
วิชาชีพครู หรือใบประกอบวิชาชีพครู ท่ีบอกว่าคนท่ี 
ไม่จบครูแล้วจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ ตรงน้ี  
demand เกิดข้ึนมากมาย พอดี demand เกิดข้ึนมาก 
สถานศึกษาเห็นว่า demand เกิดข้ึนมาก ก็เปิด
หลักสูตรกัน การกระจายอำานาจไปอยู่ท่ีมหาวิทยาลัย
ตามมาตรา 36 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร 
ได้เอง ก็ไปเปิดหลักสูตรกันเยอะแยะไปหมด จน  
สกอ.รับทราบหลักสูตรไม่ทัน สกอ. ก็พยายามวาง
เกณฑ์กำากับ มีการเปิดนอกท่ีต้ังมากมายเพ่ือสนอง 
ความต้องการของคนท่ีจะเข้าสู่ตำาแหน่ง เรียนไม่ได้ 
ลงทะเบียนแล้วขอปริญญาเพ่ือเข้า สู่ตำาแหน่ง  
มันเกิดยุคน้ีข้ึนมาจำานวนหน่ึง แต่ท่ีผมพูดไม่ใช่ว่า
หมายถึงทุกมหาวิทยาลัย แต่น่ีคือสถานการณ์ท่ีผ่าน
มา จนถึงขนาดท่ีมีการเพิกถอนใบอนุญาตจัดต้ัง
มหาวิทยาลัยและปิดมหาวิทยาลัยไป เพราะมีการซ้ือ
ขายปริญญาเกิดข้ึนในประเทศไทย ซ่ึงมันไม่เคย 
เกิดมาก่อน น่ีคือการกระจายอำานาจ และเกิดจาก 
demand side และ demand ท่ีเกิดข้ึนจากกลไก  
supply side มันก็เป็นปัญหาของอุดมศึกษา แต่ใน
ขณะเดียวกันมาดูว่าจำานวนบัณฑิตโดยภาพรวม 
จบมาปีละสามแสนกว่าคน สำานักงานสถิติแห่งชาติ
บอกว่ามีผู้ว่างงานไตรมาสละแสนคน ตรงน้ีเกิดจาก
อะไร ท่านคงจะทราบดีว่าการเปิดหลักสูตรใน 
แต่ละมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้คำานึงถึงความ
ต้องการหรือไม่ ในหลักสูตรแต่ละหลักสูตรจะมี  
demand จากท่ีไหนบ้างหรือเปล่า ในแผนการศึกษา
แห่งชาติ ในกรอบของแผน ถ้ามหาวิทยาลัยใช้ 
ตัวน้ันดูว่าในการเปิดแต่ละหลักสูตรตาม demand 
side ซ่ึงในกรอบแผนจะบอกทิศทางไว้พอสมควร  
แต่กรอบแผนที่กำาหนดไว้ 15 ปีออกไปแล้ว ดูเหมือน
ว่ามหาวิทยาลัยก็ทำาตาม แต่ทำาไมถึงไม่เป็นไปตามเป้า 
ถ้ามหาวิทยาลัยต้องการความอิสระ จริง ๆ  มีอิสระ
หมดแล้ว ซ่ึงท่านวิจิตร และท่านกฤษณพงศ์ได้ 
ทำากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว เพ่ือกำาหนด 
ทิศทางว่าอุดมศึกษาของเราข้างหน้าจะไปอย่างไร 
จริง  ๆถ้าเดินตามกรอบตรงน้ันกับความอิสระของ
มหาวิทยาลัย ผมคิดว่ามันเป็นไปได้อุดมศึกษาไทย 
แล้วจำานวนหน่ึงที่เดินอย่างนั้น แล้วตัวชี้วัดต่าง ๆ  
ก็ไปได้ดี มหาวิทยาลัยท่ีมีงานวิจัย มีการพัฒนา
อาจารย์อย่างต่อเน่ือง และมีระบบธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัยน้ันมีเยอะ แล้วมหาวิทยาลัยเหล่าน้ัน
ตอนน้ีท่ีทำาให้มหาวิทยาลัยไทยเข้มแข็งและอยู่ได้  
แต่มาดูจำานวนคนว่างงานในอุดมศึกษาจึงทำาให้
อุดมศึกษาไทยเป็นภาพลบ ผู้ว่างงานหน่ึงแสนคน 
ท่านอาจารย์คงทราบว่าเป็นหลักสูตรใดบ้าง บัณฑิต
สาขาใดบ้าง โดยไม่ต้องบอกก็น่าจะรู้บ้าง บาง
หลักสูตรเปิดข้ึนเพ่ือความต้องการของอาจารย์ใน
คณะน้ันเอง มีอาจารย์ในสาขาวิชาน้ัน 2-3 คน ก็ 
อยากจะเปิดหลักสูตร เรียกร้องกับมหาวิทยาลัย  
สภามหาวิทยาลัยก็เปิดหลักสูตรให้ หลักสูตรบาง
หลักสูตรมีเด็กท้ังส่ีปี 40 คน อาจารย์เพียง 4 คน ก็
ยังมีอยู่ ก็ยังเปิดอยู่ เป็นการเปิดหลักสูตรตาม 
ความต้องการของคนสอน เม่ือมีการกระจายอำานาจ 
ออกไปแล้ว เวลามีปัญหาเกิดข้ึนในอุดมศึกษาของชาติ 
ก็ต้องมาท่ีกระทรวงศึกษาและ สกอ. และ สกอ. ก็ถือว่า
การกระจายอำานาจแล้ว สกอ. จะไม่ยุ่งเก่ียว แต่มีการ
ประเมินติดตามหรือวางเกณฑ์ออกให้เท่าน้ันเอง แต่
เกณฑ์เหล่าน้ัน การประเมินเหล่าน้ัน ต้องการข้อมูล
กลับมาจากมหาวิทยาลัย เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ 
(TQF) ออกมาเพ่ือท่ีจะให้มหาวิทยาลัยไปใช้ปฏิบัติ 
เพ่ือให้เกิดคุณภาพ มีบางมหาวิทยาลัยทำาอยู่แล้ว 
มหาวิทยาลัยท่ีมีระบบธรรมาภิบาลท่ีมุ่งเป้าเค้า 
ทำาอยู่แล้ว แต่มีมหาวิทยาลัยอยู่จำานวนหน่ึงก็ไม่ 
คำานึงถึง ทำาแต่เพียงเอกสารให้เกิดข้ึน มันก็เกิด 
ความแตกต่างข้ึน คนท่ีทำาดีก็เกิดความเดือดร้อน  
คนท่ีไม่คำานึงถึงคุณภาพก็มีเยอะ บางคร้ังบางคน 
บางมหาวิทยาลัยใช้โอกาสท่ีมี demand เกิดข้ึน
มากมาย ถึงขนาดอาจารย์บางคน ผู้บริหารบางคน 
เอาหลักสูตรไปให้เค้าสอน แล้วเอาช่ือมหาวิทยาลัย 
ไปแขวน มีครับ แล้วก็เอาคนข้างนอกมาสอน 
นอกท่ีต้ัง เร่ืองเข้ามาร้องเรียนเยอะแยะมากมาย  
ทุกวันน้ี สกอ. มีงานประเภทน้ีเยอะ งานท่ีจะพัฒนา 
และแผนมหาวิทยาลัยก็มีหลายอย่าง แต่ไม่สามารถ
ขยับไปได้ แต่ก็มีหลาย project ท่ีเราทำาสำาเร็จ 
 ก่อนท่ีจะถึงตรงน้ี ผมขอดูข้อมูลว่าจำานวน
อาจารย์ของมหาวิทยาลัย ดูว่าจำานวนอาจารย์ของ 
เราอยู่ท่ีไหน อย่างไร ระบบพนักงาน ระบบข้าราชการ 
จำานวนท้ังหมดเรามีหน่ึงแสนเก้าหม่ืนคน งบประมาณ
แสนล้าน ไปอยู่ท่ีกำาลังคนประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ 
ตำาแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ สกอ. ก็
พยายามขับเคล่ือน ออกเกณฑ์สร้าง career path ให้
คนท่ีเป็นอาจารย์พยายามเติบโตในตำาแหน่งทาง
วิชาการ แล้วก็สนับสนุนให้อยู่ในสังคมอย่างม่ันคงและ
มีศักด์ิศรี อย่างน้อย ๆ เป็นรองศาสตราจารย์มันอยู่
ในสังคมและมีค่าครองชีพและอยู่ในสังคมอย่าง 
เชิดหน้าชูตา แต่ก็ยังไม่ถึงเป้า คร้ันไปดูอาจารย์ท่ี 
ทำาวิจัยท้ังระบบมีอยู่ประมาณ 11 หรือ 17 เปอร์เซ็นต์
ของคนท้ังหมด ท่านอาจารย์วิจารณ์ก็พยายาม 
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ภาพกิจกรรม

 รองประธานสภาคณาจารย์  
  คนท่ี 2 เลขาธิการสภาคณาจารย์ ผู้ช่วย
เลขาธิการสภาคณาจารย์และสมาชิกฯ 
ร่วมทำาบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำานวน 
120 รูป เน่ืองในวาระดิถีข้ึนปีใหม่  
ปีพุทธศักราช 2558 เม่ือวันท่ี 25  
ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ 
มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

ผลักดันไปอยู่ สกว. เพ่ือให้เกิดการวิจัยเกิดข้ึน สกอ.
ก็พยายามมีโครงการ มหาวิทยาลัยวิจัย ออกมา เพ่ือ
ยกระดับมหาวิทยาลัยกลุ่มท่ีมีศักยภาพในการทำา 
วิจัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขันของประเทศ
ให้เกิดข้ึน ก็ได้โครงการมาห้าพันล้าน ปี 2553 2554 
2555 นึกว่าจะไปรอด ปรากฏว่าได้มาปีแรก ๆ  และปี
หลัง ๆ ถูกตัดงบประมาณ จนกระท่ังบัดน้ียังได้ไม่ครบ 
แต่อาจารย์ครับโครงการน้ันถึงแม้ว่าจะได้เงินไม่ครบ
ตัวช้ีวัดต่าง  ๆ มันเกินหมด งานตีพิมพ์ของอาจารย์ 
ท่ีจบปริญญาเอกมันเกินเป้าไปหมดแล้ว ขณะท่ีได้ 
เงินยังไม่ครบ ซ่ึงส่ิงท่ีน่าภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย 
เหล่าน้ันท่ีทำาอยู่ จริง  ๆ แล้วตัวน้ันถ้าเราผลักดัน
มหาวิทยาลัยของเราไปได้แบบน้ัน บังเอิญโครงการ
ของเรา 3 ปี เราได้เงิน 5 ปี แตกเงินออกไป  
ตอนน้ีก็ยังได้ไม่ครบ เราอยากสนับสนุนให้อาจารย์
มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาโดยสร้างองค์ความรู้ และ
มี career path สกอ. ก็พยายามส่งเสริมการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ กำาลังจะเปล่ียนแปลงการ
กำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ Track ทางอุตสาหกรรม 
Track การรับใช้สังคม เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบท 
ของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ก็พยายามทำา แต่เม่ือ 
กลับไปท่ีมหาวิทยาลัยไม่ทราบว่ามีการต่ืนตัวเร่ืองน้ี
กันหรือเปล่า 
 ระบบกระจายอำานาจท่ีเกิดข้ึน ดูจำานวน 
นักวิจัยกับเงินท่ีลงไปต่อสัดส่วนเทียบเคียงกับประเทศ

ข้างเคียงแล้วเราก็ด้อยกว่า ท่านอาจารย์ครับมีใคร
ห้ามท่านทำาวิจัยไหมอยู่ท่ีมหาวิทยาลัย มีระบบการ 
ส่งเสริมไหม ระบบการส่งเสริมคือถ้าท่านมีงานวิจัย 
มีผลงานวิจัย ท่านก็เข้าสู่ความก้าวหน้าในอาชีพของ
ท่าน ได้กล่องได้เงินเพ่ิมข้ึน แต่ก็มีคณาจารย์อยู่กลุ่ม
หน่ึงบอกว่าอันน้ันเป็นการจำากัดสิทธิและเสรีภาพ  
อยู่มหาวิทยาลัยไม่ต้องทำาวิจัยก็ได้ มีครับ เป็นอาจารย์
ไปตลอดชีวิต ซ่ึง career path ของอาจารย์ไม่ใช่ 
อย่างน้ัน แต่ไม่สามารถหนีภาคบังคับได้ จนกระท่ัง   
ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการก็บอกว่าต่อไปน้ีเราควร 
เป็นข้อเสนอแนะ ก็เกิดในระบบพนักงานข้ึนมาว่า 
ใครท่ีเป็นอาจารย์แล้วไม่ได้ตำาแหน่งวิชาการก็ไม่ 
ต่อสัญญา มีคนเคยคิดแล้วกำาลังบอกว่าถ้าเป็น
อาจารย์แล้วก่ีปี แล้วไม่มีตำาแหน่งวิชาการก็ควร 
ออกไป มีคิดนะครับ ถึงแม้จะเป็นระบบราชการ  
หรือมีตำาแหน่ง ผศ. รศ. แล้วไม่มีผลงานอยู่กี่ปีจะ 
หยุดให้เงินประจำาตำาแหน่ง มีคนเคยคิดนะครับ เพราะ
การจ่ายค่าตอบแทนเป็นการจ่ายตามค่าผลของงาน 
ค่าของงานในการบริหารคน เมื่อท่านได้ตำาแหน่งไป
คร้ังเดียว แล้วได้เงินประจำาตำาแหน่งตลอดไป ถ้าไม่มี
ค่างานเกิดขึ้นก็ไม่ควรจะจ่าย ตำาแหน่งอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยนั้นไม่ใช่สอนอยางเดียวครับ นี่คือภาพ
ปัจจุบัน แล้ว สกอ. ทำาอะไรครับ 

      . . . โปรดติดตามต่อฉบับหน้า
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พบกันใหม่ฉบับหน้า

บ
 สวัสดีครับชาวมหิดลทุก ๆ  ท่าน ข่าวสภา
คณาจารย์ฉบับน้ี เป็นฉบับท่ี 12 ประจำาเดือน
ธันวาคม 2557 – เดือนมกราคม 2558 เน่ืองจาก
ในช่วงเวลาท่ีผ่านมามีการเปล่ียนแปลงทีมผู้บริหาร
ของมหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์จึงได้เรียนเชิญ
ท่านอธิการบดี ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร พบสภา
คณาจารย์ ในการประชุมสภาคณาจารย์ท่ีผ่านมา 
กองบรรณาธิการฯ จึงขอเป็นส่ือกลาง นำาแนวคิด
ของท่านอธิการบดีมาส่ือสาร หรือ ถ่ายทอดแนวคิด
ของท่านอธิการบดี ไปยังคณาจารย์ และบุคลากร
ทุกท่านในมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเน่ืองในแต่ละส่วนงานของมหาวิทยาลัย
ต่อ ๆ  ไป
 อีกเร่ืองท่ีนำามาให้ทุกท่านได้ทราบคือ 
เร่ือง “ทิศทางอุดมศึกษาไทยในปัจจุบัน” โดย คุณ
ขจร จิตสุขุมมงคล (รักษาการ) ท่ีปรึกษาด้านระบบ
บริหาร สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ซ่ึงท่านมาบรรยายในการประชุมวิชาการประจำาปี 
พ.ศ. 2557 ของท่ีประชุมประธานสภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 
และสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
(สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ท่านจะได้ทราบถึง
สถานการณ์ ทิศทางของอุดมศึกษา ภายใต้การ
ปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบัน การขับเคล่ือนการศึกษา
ของประเทศไทย ต้ังแต่อดีตสมัยท่ียังมีทบวง

มหาวิทยาลัย ซ่ึงปัจจุบันกำาหนด 
ให้กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าท่ี
เก่ียวกับการจัดการดำาเนินการ และ
ให้บริการการศึกษา ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 
ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
อาชีวศึกษา จนกระท่ังระดับอุดมศึกษา ท่ีมี
สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มี
ภารกิจเก่ียวกับการจัดและส่งเสริมการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา ท่านจะได้รับทราบถึงการกระจาย 
อำานาจการบริหารด้านการศึกษาจากส่วนกลาง 
ไปอยู่ที่มหาวิทยาลัย เช่น มีสภามหาวิทยาลัย 
เป็นผู้อนุมัติหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และผลท่ี 
เกิดข้ึนในปัจจุบันในระดับประเทศ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ี 
น่าติดตามอย่างย่ิง ด้วยเหตุท่ีมีหน้ากระดาษจำากัด
ในฉบับน้ี ผมจึงขอยกยอดตอนจบของบทความน้ี
ต่อในข่าวสภาคณาจารย์ฉบับหน้านะครับ
 ก่อนปิดท้ายฉบับน้ี กองบรรณาธิการขอ
นำาภาพข้ึนปกเป็นภาพกิจกรรมของสภาคณาจารย์
ในโอกาสท่ีท่านอธิการบดีถ่ายภาพร่วมกับสมาชิก
สภาคณาจารย์ เม่ือวันท่ี 7 มกราคม 2558  
ท่ีผ่านมา และภาพกิจกรรม เป็นภาพท่ีสมาชิก 
สภาคณาจารย์ได้ร่วมทำาบุญตักบาตรเน่ืองใน 
วาระดิถีข้ึนปีใหม่ เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 
2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดลครับ


